



ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อพิจารณาจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า

ตามประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๓๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เทศบาลตำบลยุหว่า ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อพิจารณาจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า ดังนี้

๑. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายธนพงษ์ แก้วกันใจ	

๒. ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวอารีรัตน์ ศรีภูมิ	
๒	๐๒	นางสาวกมลรัตน์ ศรีอิวังค์	
๓	๐๓	นางสาวปรดา ยาเรือน	
๔	๐๔	นางสาวเพ็ญพิชชา ตั้งใจ	

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรข้างต้นนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสาร ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัคร ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้นหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือตัดสิทธิ์ผู้นั้นมิให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร หรือถอนรายชื่อผู้สมัครรายนั้นออกจากบัญชีรายชื่อ และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินการ
๑๗ มกราคม ๒๕๖๕	
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.	- ประเมินสมรรถนะบุคคลโดยวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.	- ประเมินสมรรถนะบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง คุมงานทั่วไป
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.	- ประเมินสมรรถนะบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เข้ารับการประเมินสมรรถนะตามวันเวลาและข้างต้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หากลงทะเบียนเข้าห้องสอบช้าเกิน ๓๐ นาที จะถือว่าสละสิทธิ์ในการทดสอบในครั้งนี้ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หรือ www.yuwa.go.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางนิตา ปินดาคอง)
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า